

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิด 30.62 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.57-30.67 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.62 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.58 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 30.57-30.67 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.62 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน เงินบาทไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมาก ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งผู้ส่งออกที่กลับมาให้ความสนใจค่าเงินมากขึ้น เนื่องจากเป็นระดับเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบหกปี

* อย่างไรก็ตามในวันนี้เงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงบ้าง เนื่องจากภาพรวมในระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยงสูง กดดันสกุลเงินเอเชีย ให้เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าซึ่งไม่เป็นบวกกับค่าบาท

* ระยะต่อไป ต้องระวังทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ ที่พลิกไปมาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ย หรือลด 0.25% (ตลาดเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งหน้า) หรือลด 0.50% ซึ่งประเด็นดังกล่าวสามารถดึงเงินดอลลาร์ให้สามารถแข็งค่าหรืออ่อนค่าเร็วได้ในช่วงสั้น

* ขณะที่นักลงทุนเลือก “ขายทำกำไร” หุ้นและกลับเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยในคืนที่ผ่านมา กดดันดัชนี S&P500 ให้ย่อตัวลง 0.3% บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง 6.2bps ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน และทองคำ 0.3% และ 1.0% ตามลำดับ ภาพตลาดที่ผันผวน เกิดจากความสับสนว่าสหรัฐและจีน จะสามารถกลับมาเจรจาการค้าได้จริงหรือไม่

* อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปกลับฟื้นตัวได้ต่อ สังกะตุได้จากดัชนี STOXX50 ที่ปรับตัวขึ้น 0.7% หนุนโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์หลังทางการจีน เตรียมออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือน

* ส่วนในฝั่งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวขึ้น 2.2% แตะระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพราะในวันนี้ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ หรือ EIA มีกำหนดรายงานตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง ซึ่งตลาดคาดว่า จะลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล สะท้อนภาพปริมาณความต้องการน้ำมันดิบที่ไม่อ่อนไหวตามทิศทางการค้า

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.04 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.99

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,727.40 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -612.59 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.591 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้